

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ของบริษัท สหมิตรถัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท สหมิตรถัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดทำประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์และรายละเอียดในการเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะ ผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความจำเป็นตามกฎหมายที่ต้องเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด ดังต่อไปนี้

1. เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การยืนยันตัวตน การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียง การจ่ายเงินปันผล การแจ้งข้อมูลข่าวสาร การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินการใด ๆ ให้เป็นไปตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามกฎหมาย และ/หรือคำสั่งของหน่วยงานที่มีอำนาจ

2. เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเข้าร่วมประชุม การบันทึกภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหวและเสียง ของการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อใช้ในการรายงานและการประชาสัมพันธ์จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และสื่อสิ่งพิมพ์ และการใด ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ

3. เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงานของบริษัทฯ และการปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ/หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ

โดยหากไม่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลอาจส่งผลให้บริษัทฯ ไม่สามารถบริหารจัดการเพื่อให้ท่านได้ใช้สิทธิและ/หรือได้รับประโยชน์อันพึงได้ตามกฎหมายในฐานะผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย การประมวลผลข้อมูลโดยบุคคลภายนอก ระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมอาจจะถูกเปิดเผย ความมั่นคงปลอดภัยในการเก็บรักษาข้อมูล สิทธิของเจ้าของข้อมูล รายละเอียดการส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ และช่องทางการติดต่อผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ปรากฏตามประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice) ของบริษัทฯ ซึ่งท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมได้โดยสแกน QR Code ด้านล่าง

ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า คู่ค้าและผู้มาติดต่อภายนอก



ช่องทางติดต่อบริษัทฯ (ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล)

บริษัท สหมิตรถัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 92 ซอยเทียนทะเล 7 แยก 4 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล

แขวงแสดมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

โทรศัพท์ : 02-895-4139-53

อีเมล: pdpa@smpcplc.com